

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Dưới đây là các hướng dẫn và quy định, điều khoản liên quan đến thanh toán và giao dịch trên website www.vanphongsangtrong.com của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường. Tất cả khách hàng khi tham gia giao dịch dưới mọi hình thức tại www.vanphongsangtrong.com đều được bảo mật thông tin.

1. Các gói dịch vụ:

Tên gói dịch vụ	Diện tích (m ²)	Đơn giá (VNĐ/m ²)
Thi công thô	200 - 400	3.100.000
Thi công hoàn thiện	200 - 400	2.400.000

Ghi chú: Trường hợp giá trên áp dụng cho các chủng loại vật tư mức trung bình khá, đối với các chủng loại cao cấp sẽ được bóc khối lượng và áp giá chi tiết theo bản vẽ.

2. Các bước giao dịch tại www.vanphongsangtrong.com

Khách hàng khi giao dịch tại www.vanphongsangtrong.com thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia gói dịch vụ, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực.

Bước 2: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường kiểm tra, xác nhận thông tin.

Bước 3: Khách hàng thanh toán đơn hàng sau khi được bộ phận chuyên trách của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường hướng dẫn. Khách hàng có thể tra cứu thông tin giao dịch qua email gửi vào hộp thư khách hàng đã đăng ký với Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường. Ngoài ra, các thông tin chi tiết khác sẽ được bộ phận chuyên trách của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường liên hệ trực tiếp với khách hàng để thông báo và giải quyết.

3. Phương thức thanh toán:

Khách hàng có thể lựa chọn 01 trong các phương thức thanh toán sau khi giao dịch với Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường:

a. Thanh toán tiền mặt:

Khách hàng có thể đến địa chỉ sau để thanh toán: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường, 21/7G ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Thanh toán chuyển khoản:

Khách hàng chuyển khoản qua thông tin tài khoản sau:

Với ngân hàng Eximbank

STK: 1404.1485.1020.667

Tên tài Khoản: CTY TNHH THIET KE XAY DUNG PHU MY TUONG

Tại Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Cộng Hòa, TP.HCM

Với ngân hàng Đông Á

STK: 0101.352.073, Tên: Trần Thanh Tuấn, chi nhánh : quận 1

Với ngân hàng Vietcombank

STK: 0181.000.260.741, Tên: Trần Thanh Tuấn, chi nhánh : Linh Trung

4. Chính sách hoàn tiền

Đối với trường hợp đã đăng ký các gói dịch vụ tư vấn, khách hàng có thể đề xuất thay đổi ngày giờ, địa điểm và huỷ bỏ cuộc hẹn trước 4h và không được thay đổi quá 3 lần. Sau khi giao dịch diễn ra thành công (tức là đã thanh toán với Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường), khách hàng có thể thay đổi thông tin, sau khi chúng tôi hỗ trợ về việc này, khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về các thay đổi của mình. Các yêu cầu hỗ trợ, xin gửi về vanphongsangtrong@gmail.com. Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường sẽ chịu trách nhiệm và hoàn tiền cho khách hàng trong trường hợp sau: Khách hàng không nhận được đúng gói dịch vụ theo yêu cầu hoặc chúng tôi không làm đúng yêu cầu trong gói dịch vụ sau khi đã thanh toán theo Hợp đồng. Tuy vậy, Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường vẫn khuyến khích các khách hàng cần tìm hiểu kỹ về Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phú Mỹ Tường trước khi tiến hành giao dịch. Các giao dịch cần thực hiện theo trình tự và đúng quy định của pháp luật hiện hành.